

Số: /KH-TrTH

Thanh Yên, ngày tháng 02 năm 2024

KẾ HOẠCH

Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024

Thực hiện Công văn số 23/LĐLĐ, ngày 16/01/2024 của Liên đoàn Lao động huyện Điện Biên về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024;

Thực hiện Kế hoạch số 167/KH-PGDĐT, ngày 15/02/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên về việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024; Chương trình số 168/CTr-BCĐ, ngày 15/02/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên về công tác của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024;

Trường Tiểu học xã Thanh Yên (gọi tắt là nhà trường hoặc cơ quan, đơn vị) xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) năm 2024, như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

1.1. Mục đích

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện QCDC ở các lĩnh vực chuyên môn nhằm công khai minh bạch các hoạt động của nhà trường; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong nhà trường.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện của Chi ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, các tổ chức đoàn thể trong quá trình triển khai, đảm bảo việc thực hiện QCDC cơ sở thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

Tiếp tục quán triệt để nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc phát huy dân chủ trong tình hình mới. Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, viên chức, người lao động (CBVC, NLD) trong việc phát huy dân chủ ở cơ sở.

1.2. Yêu cầu

Việc thực hiện nội dung QCDC ở cơ sở đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ chính trị, đặc thù của nhà trường; gắn việc thực hiện QCDC với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước

khác; đồng thời gắn với việc cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, sửa đổi tác phong lề lối làm việc, cải cách công vụ và văn hóa công sở, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống bệnh quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xa dân và các biểu hiện tiêu cực khác.

Thực hiện có hiệu quả Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đi đôi với với phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, các tổ chức đoàn thể.

Phát huy dân chủ, đồng thời phải tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, tăng cường kỷ cương, kỷ luật và ý thức chấp hành luật pháp của CBVC, NLD; kịp thời đấu tranh đẩy lùi, ngăn chặn, phản bác làm thất bại mọi âm mưu lợi dụng các vấn đề về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Nội dung

2.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Người đứng đầu cơ quan, các tổ chức đoàn thể tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt QCDC theo chức năng, nhiệm vụ đạt chất lượng, hiệu quả, đi vào thực chất, khắc phục tình trạng dân chủ hình thức; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện tốt văn hóa công sở.

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện QCDC phù hợp, hiệu quả với đặc điểm tình hình thực tế (*hoàn thành trong tháng 02/2024*).

Rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC tại cơ quan; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC theo chức năng, nhiệm vụ được giao (*hoàn thành trong tháng 02/2024*).

Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC của nhà trường cần thường xuyên kiểm tra, giám sát các quyền lợi và nghĩa vụ của CBVC, NLD trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, các quy định về quản lý chi tiêu nội bộ, chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với CBVC, NLD; xây dựng các tổ chức đoàn thể đạt trong sạch, vững mạnh.

2.2. Tiếp tục quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở

Cơ quan tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung và tổ chức triển khai thực hiện một cách đồng bộ, đi vào chiều sâu các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở

cơ sở như: Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị; Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ và Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ về thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 29/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện QCDC ở cơ sở...

Tùy theo tình hình thực tế, hình thức tuyên truyền, phổ biến thường xuyên của nhà trường có thể được tổ chức hội nghị tuyên truyền hoặc lồng ghép công tác tuyên truyền tại các cuộc họp giao ban hàng tháng; Hội nghị sơ kết học kỳ, tổng kết năm hoặc trên trang thông tin điện tử của nhà trường tại địa chỉ <http://ththanhyen.huyendienbien.edu.vn/>; trên mạng xã hội Zalo nhóm,...

2.3. Xây dựng, ban hành, rà soát, sửa đổi, bổ sung QCDC ở cơ sở và các quy định, quy chế theo quy định của pháp luật

Tiếp tục tăng cường việc thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước về dân chủ ở cơ sở; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan trên các lĩnh vực hoạt động, nhất là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của CBVC, NLĐ theo quy định của pháp luật hiện hành cụ thể: Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và các quy định hiện hành.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 02/2024.

2.4. Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về QCDC ở cơ sở

2.4.1. Tổ chức công khai những nội dung mà theo quy định phải công khai đề CBVC, NLĐ biết

a) Người đứng đầu cơ quan căn cứ các quy định hiện hành và nội dung công khai theo QCDC của cơ quan tổ chức niêm yết hoặc thông báo công khai đề CBVC, NLĐ biết, theo dõi, kiểm tra và thực hiện.

b) Nội dung, hình thức công khai: Thực hiện theo quy định tại Điều 7, 8 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 08/01/2015 của Chính phủ; Điều 46, 47, 48 Luật số 10/2022/QH15 của Quốc Hội và theo các quy định hiện hành.

Riêng đối với các nội dung phải công khai bằng hình thức niêm yết thì bố trí một bảng thông báo để dán niêm yết các nội dung phải công khai theo quy định.

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2.4.2. Tổ chức đề CBVC, NLĐ bàn và quyết định trực tiếp hoặc biểu quyết, tham gia ý kiến đề cấp có thẩm quyền quyết định

a) Đối với những nội dung do CBVC, NLD bàn và quyết định trực tiếp hoặc biểu quyết, tham gia ý kiến đề cấp có thẩm quyền quyết định thì thủ trưởng đơn vị phải tổ chức đề CBVC, NLD bàn bạc, tham gia ý kiến.

b) Về nội dung và hình thức thực hiện: Thực hiện theo quy định tại Điều 9, 10 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 08/01/2015 của Chính phủ; Luật số 10/2022/QH15 của Quốc Hội Luật thực hiện QCDC ở cơ sở.

c) Đối với những nội dung do CBVC, NLD bàn và biểu quyết, cơ quan có thẩm quyền quyết định thì trước khi quyết định phải lấy ý kiến của Tổ chức Công đoàn và các tổ chức đoàn thể; đồng thời phải tổ chức Hội nghị đề CBVC, NLD bàn bạc, thống nhất và biểu quyết.

d) Thời gian: Thực hiện thường xuyên theo quy định.

2.4.3. Phát huy vai trò, trách nhiệm giám sát, kiểm tra của CBVC, NLD

a) Thủ trưởng cơ quan tạo điều kiện thuận lợi đề CBVC, NLD giám sát, kiểm tra việc thực hiện QCDC tại cơ sở; tiếp tục phát huy vai trò Ban Thanh tra nhân dân.

b) Về nội dung, hình thức thực hiện: Thực hiện theo quy định tại Điều 10, 11 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 08/01/2015 của Chính phủ.

2.5. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, của CBVC, NLD trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc xây dựng và thực hiện QCDC, đặc biệt trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC; tiếp tục chỉ đạo, cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân quyết định, dân làm, dân kiểm tra”.

Cơ quan phải tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức đúng theo quy định; tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm học và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm tiếp theo đề CBVC, NLD thực hiện. Phải xây dựng các cơ chế, điều kiện, phương tiện đề CBVC, NLD thực hành quyền dân chủ, tham gia đóng góp ý kiến và giám sát hoạt động của cơ quan.

Mỗi CBVC, NLD cần nêu cao vai trò trách nhiệm của mình trong việc xây dựng và thực hiện QCDC tại cơ sở, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia đóng góp ý kiến về các chủ trương, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, Dự án, Đề án, các nội quy, quy chế, quy định... phát huy vai trò giám sát trong việc thực hành dân chủ, về chế độ, chính sách, quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến cá nhân, tập thể. Đồng thời phát huy vai trò giám sát của tập thể để kịp thời phát hiện những việc chưa đúng với chủ trương, chính sách và quy định của pháp luật để phối hợp xử lý kịp thời.

2.6. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc truyền truyền và giám sát việc thực hiện, vận động CBVC, NLD nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cơ sở

Người đứng đầu cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công đoàn cơ sở và các tổ chức đoàn thể để tuyên truyền các nội dung quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở đến CBVC, NLĐ. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức đoàn thể tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; phối hợp với Công đoàn cơ sở, các tổ chức đoàn thể vận động CBVC, NLĐ nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện dân chủ cơ sở; kiểm tra giám sát việc thực hiện quy định về “Dân biết, dân bàn, dân quyết định, dân làm, dân kiểm tra”.

Thực hiện đúng đắn, hiệu quả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đặc biệt là dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt có hiệu quả trên thực tế phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

2.7. Đẩy mạnh công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại

Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân; thực hiện nghiêm quy định “lãnh đạo trực tiếp đối thoại với nhân dân”. Quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ tiếp công dân có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn; tổ chức giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc và nguyện vọng chính đáng của nhân dân ngay tại cơ sở, không để hình thành các điểm nóng gây phức tạp về ANTT.

2.8. Kiện toàn tổ chức, nâng cao vai trò, vị trí của Ban Thanh tra nhân dân

Tiếp tục phối hợp với Tổ chức Công đoàn cơ sở tăng cường việc củng cố, kiện toàn về tổ chức, nhân sự để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân theo quy định hiện hành; bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ giám sát, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác.

Ban Thanh tra nhân dân phải xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm nhằm xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, đối tượng giám sát, nội dung giám sát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để tổ chức thực hiện. Trên cơ sở kế hoạch hoạt động, Ban Thanh tra nhân dân tổ chức các hoạt động thanh tra, giám sát theo quy định của pháp luật và kế hoạch đề ra; tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện giám sát, trọng tâm là việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh, huyện, ngành về thực hiện QCDC ở cơ sở.

Cấp ủy, chính quyền phải thường xuyên hỗ trợ và tạo điều kiện cho Ban Thanh tra nhân dân cấp mình hoạt động và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đề nghị tổ chức Công đoàn các cấp thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

Thời gian: hoàn thành trong tháng 02/2024.

2.9. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện QCDC

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, Kết luận số 120-KL/TW; Nghị định số 04/2005/NĐ-CP, Nghị định số 149/2018/NĐ-CP; Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 23/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện QCDC.

Quan tâm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thực hiện Kết luận số 120-KL/TW. Kiên quyết phê phán đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, nhũng nhiễu, cửa quyền, dân chủ hình thức, tách rời dân chủ kỷ cương, pháp luật với đạo đức xã hội.

Hình thức kiểm tra: Ban Thanh tra nhân dân xây dựng kế hoạch và tổ chức tự kiểm tra, giám sát, nội dung kiểm tra, giám sát theo kế hoạch này và các quy định của pháp luật hiện hành.

Thời gian: thực hiện thường xuyên.

2.10. Sơ kết, tổng kết

Nội dung: Sơ kết thực hiện QCDC: 06 tháng, tổng kết năm.

Hình thức: Tổ chức sơ kết, tổng kết theo định kỳ; tùy theo tình hình cụ thể có thể sơ kết, tổng kết bằng văn bản, tổ chức Hội nghị sơ, tổng kết hoặc có thể kết hợp lồng ghép với các Hội nghị khác của nhà trường.

Báo cáo sơ kết 06 tháng, tổng kết năm gửi cấp quản lý theo quy định.

3. Tổ chức thực hiện

Giao Công đoàn cơ sở phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tổ chức triển khai bảo đảm hiệu quả và định kỳ báo cáo cấp quản lý theo yêu cầu.

Trên đây là nội dung Kế hoạch xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024 của Trường Tiểu học xã Thanh Yên. Đề nghị toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT (để b/c);
- Ban Chi ủy (để b/c);
- Công đoàn cơ sở (phối hợp);
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Đào Thị Thu Hương